



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน้ำหนาว กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่ พช.๐๐๓๒.๓๐๑.๐๐๑/ ๕๐๖๗ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

ตามที่ โรงพยาบาลน้ำหนาว ได้กำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดัชนีชี้วัดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำหนาว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอ
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ไตร
มาสที่ ๓ แล้ว ดังนี้

๑. การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามกรอบ
รายละเอียดเนื้อหา ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลหน่วยงาน รวมถึงรายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร หมาย
เลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งของหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน คลังความรู้ต่างๆ รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล
ข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตร ๗
มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกำหนดตามมาตรา ๙ (๘) และ
มาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของหน่วยงานโดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอน
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยจัดทำเป็นรูปแบบ คู่มือสำหรับ
ประชาชน ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆแก่ประชาชน
พร้อมอธิบายขั้นตอนบริการอย่างชัดเจนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

๒. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

๒.๑ ระบบงานให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันยังไม่
สามารถตอบสนองตามภารกิจหน่วยงานที่จัดทำเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ใน
ลักษณะสื่อสารสองทาง

๒.๒ ยังขาดการประเมินผลที่แสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.๓ ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่กำหนดให้ ดำเนินการผ่านความเห็นชอบ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายกลุ่ม/ฝ่ายหรือคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้รวมถึงเจ้าหน้าที่เสนอ ข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณา อนุญาต ยังไม่ถือปฏิบัติตามแบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลน้ำหนาว

๒.๔ หน่วยงานยังไม่มีกระบวนการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการ เว็บไซต์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตาม แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป



(นายวิฑูร ศรีคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นางวิจิตรา พงษ์ชะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลน้ำหนาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลน้ำหนาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำหนาว

วัน/เดือน/ปี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ไตรมาสที่ ๓

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน ไตรมาสที่ ๓

๑. การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล

(นายวิทูร ศรีคำ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่ ๒๒ เดือน พค. พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวิทูร ศรีคำ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่ ๒๒ เดือน พค. พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(..นายธรรมเม เฉยกลาง...)

ตำแหน่ง..เจ้าพนักงานพัสดุ.....
วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓